

HƯNG HÀ

Gỗ khô trong phát triển đảng viên

(Tiếp theo trang 1)

các đảng bộ, chi bộ, đoàn thể giao việc cụ thể cho quán chúng thực hiện và giao trực tiếp cho những đảng viên có kinh nghiệm giúp đỡ. Chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội tích cực đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, góp phần gắn kết đoàn viên, hội viên với tổ chức khi tham gia sinh hoạt nhằm khơi dậy, phát hiện tiềm năng, nhân tố tốt để giới thiệu cho Đảng. Chú trọng công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên đối với lực lượng thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Một trong những giải pháp có tính bền vững, lâu dài để tạo nguồn kết nạp đảng viên mà cấp ủy các cấp đã triển khai là đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm tại chỗ cho lao động trẻ, lao động trung niên để họ yên tâm sản xuất, có việc làm và thu nhập ổn định, "giữ chân" họ ở lại địa phương để có nguồn phát triển đảng viên.

Khai thác nguồn mới

Cũng theo đồng chí Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Hưng Hà: Hiện nay, do chuyển dịch cơ cấu kinh tế nên phần lớn lực lượng trong độ tuổi lao động đủ tiêu chuẩn để đưa vào nguồn phát triển đảng viên đều đi làm ở các công ty, doanh nghiệp; vì vậy, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp trên địa bàn, bước đầu đạt một số kết quả tích cực.

Thời điểm mới thành lập tháng 2/2022, Chi bộ Công ty TNHH Toàn Thắng chỉ có 4 đảng viên. Ông Lê Ngọc Dũng,

Bí thư Chi bộ cho biết: Do đặc thù là đơn vị sản xuất, kinh doanh nên Chi bộ đã đề xuất cấp ủy huyện tổ chức một lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 40 cán bộ, công nhân viên ưu tú ngay tại Công ty. Qua quá trình theo dõi, bồi dưỡng, giúp đỡ, đến nay Chi bộ đã kết nạp thêm 4 đảng viên mới, dự kiến từ nay tới cuối năm Chi bộ sẽ kết nạp thêm 4 - 5 đảng viên mới.

Đảng viên Dương Tiến Đức, Chi bộ Công ty TNHH Toàn Thắng chia sẻ: Với tôi, được đứng trong hàng ngũ của Đảng không chỉ là vinh dự của cá nhân mà còn là vinh dự của cả gia đình. Thời gian qua, Chi bộ và lãnh đạo Công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công nhân viên Công ty rèn luyện, phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đặc biệt đã phối hợp mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng ngay tại Công ty. Thời gian tới, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, tôi sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, ngoài khu vực doanh nghiệp thì các trường THPT là khu vực lý tưởng để "ươm mầm hạt giống đỏ" với lực lượng nòng cốt là đoàn viên, thanh niên là học sinh. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Hà đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/HU về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện, trong đó chú trọng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị và phát triển đảng viên trong trường THPT. Giai đoạn 2018 -

2022, toàn huyện đã mở 16 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 1.439 quần chúng ưu tú, trong đó có 731 học sinh ưu tú của các trường THPT (chiếm 50,7%). Năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 306 học sinh là đoàn viên ưu tú của các trường THPT, đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; có văn bản gửi 50 tổ chức đảng của các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc nơi 260 học sinh đã được bồi dưỡng nhận thức về Đảng trúng tuyển để nghị tiếp tục tạo điều kiện cho các em rèn luyện, bồi dưỡng phát triển đảng viên bảo đảm liên tục và thuận lợi. Những đoàn viên còn lại là nguồn sáng để các địa phương quan tâm phát triển đảng viên. Thấy giáo Nguyễn Thế Hệ, Bí thư Đoàn Trường THPT Nam Duyên Hà cho biết: Mỗi năm nhà trường đều giới thiệu từ 30 - 40 đoàn viên, thanh niên là học sinh ưu tú đi học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Riêng năm 2022, Trường có 2 đợt với 77 học sinh tham gia. Đây là những nhân tố tốt, các chỉ, đáng bồi về tiếp tục bồi dưỡng, theo dõi và kết nạp các em trở thành đảng viên.

Hết quý I/2023, toàn huyện Hưng Hà kết nạp được 39 đảng viên mới, dự kiến cả năm 2023 sẽ kết nạp được khoảng 170 đảng viên. Để đạt được mục tiêu đề ra, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ huyện cần nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trong công tác phát triển đảng viên để bảo đảm nguồn kế cận, tạo luồng sinh khí mới cho Đảng.

ĐÀO QUYN



Chi bộ Công ty TNHH Toàn Thắng (Hưng Hà) thường xuyên quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên trong cán bộ, công nhân viên. Trong ảnh: Sản xuất tại Công ty TNHH Toàn Thắng.

Sau gần 1 tháng phát động với 2 đợt thi, cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam" đã thu hút sự quan tâm, tìm hiểu và tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó góp phần phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh, tinh thần cống hiến của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để xây dựng Thái Bình ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Là người tích cực hưởng ứng cuộc thi ngay từ những ngày đầu và đạt giải cao nhất đợt II cuộc thi, thầy giáo Trần Trung Kiên, Trường THCS Phạm Huy Quang (Đông Hưng) chia sẻ: Tôi thấy đây là cuộc thi rất ý nghĩa, góp phần lan tỏa các giá trị quý báu của "Đề cương về văn hóa Việt Nam". Tham gia cuộc thi là cơ hội để tôi cũng như mọi người hiểu đúng hơn về vị trí, vai trò cũng như tầm quan trọng của văn hóa. Đây chính là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu và cũng là động lực để thúc đẩy sự phát triển, qua đó thấy được trách nhiệm của mình trong việc xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Tôi rất vui khi đạt giải cao trong một cuộc thi ý nghĩa như thế này.

Cuộc thi lần này thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ em học sinh từ cấp THCS đến THPT trên địa bàn tỉnh. Em Đào Thị Thảo, lớp 10 chuyên Văn, Trường THPT Chuyên Thái Bình cho biết: Em thấy giao diện cuộc thi rất dễ hiểu và dễ tham gia đối với học sinh, đặc biệt là em đã đọc rất kỹ tài liệu tham khảo nên việc trả lời các câu hỏi cũng nhanh hơn và không gặp nhiều khó khăn. Thông qua cuộc thi em hiểu sâu sắc hơn về văn hóa Việt Nam nói chung và những thành tựu nổi bật trên lĩnh vực văn hóa của tỉnh thời gian qua; đồng thời, thấy được trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa quý báu của dân tộc.

Để tạo sức lan tỏa cho cuộc thi, công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc thi được các cơ quan báo chí, truyền thông và các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện kịp thời, rộng khắp, cung cấp đầy đủ thông tin về cuộc thi và các tài

Ông Bùi Văn Tám, thị trấn Vũ Thư (Vũ Thư)



Tôi thấy cuộc thi rất ý nghĩa, hấp dẫn với hình thức thi mới nên tham gia. Do tuổi cao nên tôi cũng gặp một số khó khăn nhất định; nhưng noi gương Bác "tuổi cao chí càng cao" nên tôi cố gắng học hỏi, sau nhiều lần thi các thao tác thành thạo và nhanh hơn. Tôi tham gia cuộc thi để làm gương cho các con, các cháu và khích lệ mọi người ở địa phương tích cực tham gia. Tôi cho rằng đây là một cách tuyên truyền rất hiệu quả.

Sức lan tỏa từ một cuộc thi



Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Lân tích cực tham gia cuộc thi.

liệu liên quan. Đồng thời, với hình thức hấp dẫn, phù hợp với nhiều đối tượng, có thể truy cập, nghiên cứu, tìm hiểu, học tập mọi lúc, mọi nơi, không giới hạn thời gian, địa điểm, chỉ cần có các thiết bị đi động kết nối internet... cuộc thi đã tạo ra sức lan tỏa rộng lớn, thu hút sự quan tâm, tìm hiểu và tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Bình cho biết: Để thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố hưởng ứng, tham gia cuộc thi, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc thi trên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố và hệ thống đài truyền thanh cơ sở, công thông tin điện tử UBND thành phố và các hội nghị; chỉ đạo các trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn tuyên truyền và tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh THCS, THPT hưởng ứng và tích cực tham gia cuộc thi. Yêu cầu các tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy chỉ đạo các chi bộ thực hiện đảng ủy trong kỳ sinh hoạt chi bộ dành thời gian

thỏa đáng để đảng viên tham gia cuộc thi. Trong quá trình diễn ra các đợt thi, Ban Tuyên giáo Thành ủy thường xuyên đôn đốc các đơn vị tích cực hưởng ứng tham gia.

Sau 2 đợt thi đã có tổng số 182.033 người với 425.862 lượt tham gia dự thi. Một số địa phương có nhiều người dự thi là thành phố Thái Bình, các huyện Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Tiên Hải... Kết quả tham gia dự thi được theo dõi, cập nhật thường xuyên trong các đợt thi. Kết thúc mỗi đợt thi, phần mềm cuộc thi tự động đóng lại và kết quả được trích xuất, lưu ngay tại bộ phận thường trực cuộc thi, do đó đã bảo đảm được tính bảo mật, độ chính xác cao, khách quan cho công tác đánh giá, xét, trao giải cuộc thi.

Theo đánh giá của Ban tổ chức cuộc thi: Cuộc thi đã được triển khai nghiêm túc, bài bản, đúng thời điểm và bảo đảm tiến độ đề ra. Việc tổ chức cuộc thi bằng hình thức trắc nghiệm trên internet phù hợp với xu thế cách mạng khoa học công nghệ và tình hình thực tiễn. Thông qua cuộc thi góp phần tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, thực tiễn, sức sống lâu bền và quá trình kế thừa, vận dụng, phát triển những nội dung cốt lõi của Đề cương về văn hóa

Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới hiện nay. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt của văn hóa, đề cao nghĩa vụ và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển con người Việt Nam thời đại mới và nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đồng thời, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, phát huy cao độ giá trị văn hóa, sức mạnh, tinh thần cống hiến của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, nhất là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để xây dựng thành phố Thái Bình riêng, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Ban tổ chức cuộc thi sẽ tổng kết và trao giải vào dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là việc làm cụ thể, thiết thực học và làm theo gương Bác của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình để Thái Bình vững bước trên con đường "trở thành tỉnh học và làm theo gương Bác của Đảng bộ và nhân dân" như Bác hằng mong.

Đại úy Vũ Phương Thảo, Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cửa Lân



Mỗi lần vào thi, thứ tự các câu hỏi cũng như câu trả lời đều được đảo nên không gây nhầm lẫn cho người dự thi, điều này cũng đòi hỏi người thi phải thực sự nắm vững nội dung thi mới có thể trả lời chính xác các câu hỏi trong thời gian nhanh nhất. Cuộc thi là dịp để ôn lại những giá trị to lớn của Đề cương về văn hóa Việt Nam gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, sự kiện lịch sử, nhất là những sự kiện về văn hóa, tạo không khí thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

ANH ĐÀO

NAM CƯỜNG

"Dân vận khéo" trong giải phóng mặt bằng

Giải phóng mặt bằng (GPMB) có vai trò rất quan trọng trong thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ làm tốt công tác dân vận, xã Nam Cường (Tiền Hải) đã làm thay đổi nhận thức của người dân gỡ "nút thắt" trong GPMB, bảo đảm tiến độ các dự án, công trình.

Thời gian qua, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, trong 60 ngày, công tác GPMB trên tuyến đường ĐH.35 thuộc địa phận xã Nam Cường đã cơ bản hoàn thành. Công trình có chiều dài 1km đi qua thôn Chí Cường và thôn Đức Cường. Trong đó, 204 hộ diện giải tỏa, 97 hộ phải thực hiện tháo dỡ công trình công, dậu, lán tôn, công trình phụ, thậm chí của nhà để phục vụ việc thi công với tổng trị giá tiền đền bù, hỗ trợ 2 tỷ đồng. Ông Hoàng Ngọc Sang, Bí thư Đảng ủy xã Nam Cường cho biết: Ngay sau khi có chủ trương, thông báo đầu tư xây dựng tuyến đường ĐH.35 của UBND huyện Tiên Hải, Đảng ủy xã đã tổ chức quán triệt trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhằm tăng cường

công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là công tác dân vận; cử cán bộ hợp với các khu dân cư nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tuyên truyền, vận động để người dân tự giác tháo dỡ các công trình trên đất, GPMB, tạo điều kiện cho đơn vị thi công triển khai dự án. Bên cạnh đó, UBND xã thành lập Ban Chỉ đạo GPMB phối hợp với ban công tác mặt trận 2 thôn thường xuyên về cơ sở, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh. Nam Cường phấn đấu sớm hoàn thành xây dựng và đưa tuyến đường ĐH.35 vào hoạt động.

Ông Nguyễn Văn Trung, Trưởng thôn Chí Cường cho biết: Thời gian qua, thôn Chí Cường đã thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, lắng nghe ý kiến của nhân dân, minh bạch trong thông tin. Đồng thời, phát huy vai trò

các gia đình cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong việc tháo dỡ, di chuyển các công trình để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, từ đó tạo sự lan tỏa, thúc đẩy hành động của các gia đình sinh sống hai bên tuyến đường.

Sau khi được tuyên truyền, vận động, gia đình bà Đặng Thị Hoa là một trong những hộ đầu tiên của thôn Chí Cường thực hiện phá dỡ công trình kiên cố tự nguyện mà con trong thôn bàn giao mặt bằng để nhà thầu thi công công trình. "Khi nhận được thông tin về GPMB để xây dựng tuyến đường ĐH.35, người dân chúng tôi rất phấn khởi bởi đường thông hệ thoáng sẽ tạo thuận lợi cho việc đi lại, phát triển kinh tế - xã hội. Khi bà con có ý kiến đã được cán bộ thôn, xã tiếp nhận, kiến nghị nhanh đến

các cấp, ngành để có phương án xử lý kịp thời, thấu tình đạt lý cho bà con. Vì vậy, dù điều kiện kinh tế còn khó khăn nhưng chúng tôi vẫn đồng thuận phá dỡ các công trình để tạo điều kiện cho tuyến đường nhanh chóng được thi công" - bà Hoa chia sẻ.

Suy nghĩ của bà Hoa cũng là suy nghĩ của đa số người dân Nam Cường. Vì vậy, trong quá trình triển khai các dự án, địa phương đều nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân. Trước đó, từ việc làm tốt công tác dân vận, công tác GPMB phục vụ thi công các công trình quan trọng, quốc phòng, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế địa phương được triển khai thực hiện nhanh hơn, đúng quy định của pháp luật. Điển hình là dự án tuyến đường ven biển và công trình công Tấm cửa.



Nhiều gia đình của xã Nam Cường (Tiền Hải) tự nguyện cắt nhà phục vụ thi công tuyến đường ĐH.35.

Trong công cuộc xây dựng, kiến thiết quê hương, để phát huy vai trò chủ thể của người dân theo tinh thần "...khó nạn lẫn dân liệu cũng xong", việc làm tốt công tác dân vận chính là yếu

tố then chốt. Có thể thấy, thông qua việc đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo", xã Nam Cường cùng nhiều địa phương khác trong tỉnh đã huy động sức mạnh đoàn kết trong nhân dân,

tạo nên sức mạnh to lớn nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tạo nên diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại.

NGUYỄN TRIỆU